



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 30 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,444 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,432,534 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,729 ราย รักษาหายสะสม 2,325,835 ราย ยังรักษาอยู่ 84,542 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เสียชีวิตสะสม 22,175 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 372,899,245 (+2,628,337) ราย เสียชีวิต 5,675,389 (+7,647) ราย รักษาหาย 294,483,568 (+2,111,065) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ นายกานิวซีแลนด์ ต้องกักตัวเองหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน จากการระบาดของโอไมครอน อินโดนีเซีย เข้าสู่การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อย่างเป็นทางการ จากการระบาดของโอไมครอน สวีเดน ไม่แนะนำฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี เว้นมีโรคประจำตัว จนท.สร. ระบุ ยังต้องศึกษาถึงความปลอดภัยเพิ่มเติม อังกฤษ แจกยาแพกซ์โลวิดให้กลุ่มเปราะบางหลายพันราย

ประเด็นสำคัญ

1. ตรวจโควิดเคลมประกันต้องจ่ายเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ประชาชาติ, mco, newtv, acnews, thaigov, thailandplus, thejournalistclub, moneyandbanking

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สร. แจงผู้ที่ตรวจ ATK พบผลบวก ไม่มีอาการหรืออาการน้อย เข้าระบบรักษาแบบ HI/CI ได้ทันที ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ แต่หากต้องการตรวจเพื่อใช้เบิกประกันโควิด จะมีค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะได้รับคืนจากเงินประกัน ส่วนกรณีมีอาการหรือมีความเสี่ยงทางการแพทย์จะได้รับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. เฝ้าระวังช่วงเทศกาลตรุษจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, changmainews

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ตรวจเยี่ยมมาตรการ “ตรุษจีน จ่าย ไหว้ เทียบ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า และอาหาร วิ-สแควร์ นครสวรรค์ และเปิดรมรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ พร้อมกล่าวว่าการจัดเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพเป็นปีที่ 106 โดยปีนี้อยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้น สร. ได้ขอความร่วมมือ จ.นครสวรรค์ ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยองค์กร COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

- นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อของโควิด 19 ได้ จึงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร. ดังนี้ 1) วันจ่าย ควรวางแผนการซื้อและใช้เวลาให้สั้นที่สุด เลือกซื้อสินค้าสดใหม่จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ 2) วันไหว้ ควรล้างวัตถุดิบให้สะอาด ปรุงอาหารสุกทุกเมนู อุ่นอาหารก่อนบริโภค จัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สวมหน้ากากตลอดเวลา และ 3) วันเที่ยว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เน้นใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ และเลือกใช้บริการจากสถานประกอบการหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีสัญลักษณ์ COVID Free Setting หรือ SHA+ และเมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, mco, thailandplus

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผย 5 พฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ 1) ซื้อของเช่นไหว้ในตลาด 2) ให้อั่งเปาเป็นเงินสด 3) ไม่มีการตรวจ ATK ก่อนพบปะสังสรรค์กับญาติ

4) รวมกลุ่มกินอาหารกับญาติพี่น้อง และ 5) ไม่สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ ขออย่าให้ประชาชนลดการสัมผัส ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายในตลาดเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มอบอั่งเปาโดยการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนพบญาติควรมีการคัดกรอง ATK ด้วยตนเอง และเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ให้รีบตรวจคัดกรองด้วย ATK เพราะปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อที่สำคัญมาจากการสัมผัสกันภายในครอบครัว หรือการรับประทานอาหารร่วมกันที่บ้าน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการ UP และยึดหลัก D-M-H-T-T

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. ขอให้ชาวไทยเชื้อสายจีนท่องเที่ยวตรุษจีนปลอดภัย ปฏิบัติตามตัวมาตรการป้องกันโควิด การเดินทางจับจ่าย ท่องเที่ยว ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% และไม่รวมกลุ่ม

3. ความเห็นเกี่ยวกับโรคประจำถิ่น

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ch7

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น สธ. เตรียมปรับเกณฑ์ให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ว่า เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเผชิญร่วมกัน ไม่ใช่โรคที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น แม้ว่าในอนาคตความรุนแรงของโรคจะลดลง เมื่อเทียบจากอัตราการป่วย และเสียชีวิต ก็จะไม่เรียกว่าโรคโควิด 19 ตามฤดูกาล หรือโรคติดต่อทั่วไป

4. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, topnews

- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.การสาธารณสุข วุฒิสภา สรุปลักษณะการโอมิครอน ว่า สายพันธุ์ย่อย BA.2 แพร่ระบาดเร็วกว่า BA.1 ถึง 1.5 เท่า แต่ความรุนแรงของโรคลดลงใกล้เคียงกัน ระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกิดจากการฉีดวัคซีนสามารถรับมือกับทั้ง 2 สายพันธุ์ย่อยได้ใกล้เคียงกัน และพบ BA.2 ในประเทศไทยแล้ว ส่งผลให้สายพันธุ์ BA.2 อาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักของโลกแทน BA.1 ทำให้สามารถพบการติดเชื้อซ้ำ จึงควรมีความระมัดระวังและมีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ 1) ประชาชนต้องรักษาวินัยในการป้องกันโรคระบาด 2) ภาครัฐยังไม่ควรส่งสัญญาณว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น ทั้งมาตรการ Test & Go หรือการคาดหมายว่าจะเป็นโรคประจำถิ่น เพราะจะทำให้ความระวังของสาธารณะลดลง 3) ควรเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็ว 4) เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง 5) ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าสถานการณ์โอมิครอนยังทรงตัว ไม่ใช่ซาบซ่าน ต้องมีมาตรการและการระมัดระวังในระดับเดิม และ 6) ไม่ควรปล่อยให้มีการติดเชื้อตามธรรมชาติ

5. รายงานการระบาด/คลังสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, amarintv, ch7, 77kaoded)

- ศบค. เผย 10 จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 1,483 ราย 2.สมุทรปราการ 790 ราย 3.ชลบุรี 395 ราย 4.นนทบุรี 368 ราย 5.ภูเก็ต 366 ราย 6.ปทุมธานี 270 ราย 7.อุบลราชธานี 220 ราย 8.ศรีสะเกษ 186 ราย 9.นครราชสีมา 184 ราย และ 10.สมุทรสาคร 175 ราย

- ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ พบติดเชื้อเพิ่ม 137 ราย อ่างทอง อ.วิเศษชัยชาญ จับกุมนักพนันไก่ชน ผลตรวจ ATK พบเป็นบวก 4 ราย อยู่ระหว่างรอผล RT-PCR ลำปาง เจอคลังสเตอร์งานชิ้นบ้านใหม่ ป่วยแล้ว 20 ราย เชียงใหม่ พบคลังสเตอร์ ร.ร.สอนคนตาบอด ครู-นักเรียน ติดเชื้อมากว่า 10 ราย รพ.มหาสารคาม เร่งดูแล ชัยภูมิ ติดเชื้อสูงสุดในรอบ 3 ปี 158 ราย ปิดปั๊ม-ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง นครราชสีมา ตลาดสดนงค์เล็ก ลุยตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยง 130 ราย เบื้องต้นพบผลบวก 11 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, nationtv

- อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย พบการระบาดเพิ่มในเรือนจำและทัณฑสถาน 3 แห่ง คือ เรือนจำ อ.แม่สะเรียง เรือนจำ อ.หลังสวน และทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ขณะที่ภูเก็ตพบการระบาดซ้ำ ล่าสุด พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ 6 ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินเดินทางเข้าไทย ป้องกันโอมิครอน มีผล 1 ก.พ.2565

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) ยังคงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง เครื่องครัวหลักปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้ 1) อาบน้ำหรือเช็ดทำความสะอาดบริเวณเต้านมและหัวนมด้วยน้ำสะอาด 2) ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป 3) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะให้นมลูก 4) งดสัมผัสบริเวณใบหน้าตนเองและทารก 5) หากช่วยหรือญาติที่มีสุขภาพแข็งแรงและทราบวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามวิธีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด สำหรับทารก ควรใช้ช้อนหรือถ้วยเล็กในการป้อน 6) ทำความสะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังให้นมลูกเสร็จ และล้างเพื่อฆ่าเชื้อทุกครั้ง แต่หากแม่ติดเชื้อและกินยาต้านไวรัส เช่น ยาฟาวิพิราเวียร์ หรือดาร์นาเวียร์ แนะนำหลีกเลี่ยงการให้นมลูก เนื่องจากยาต้านไวรัสบางชนิดจะถูกขับออกทางน้ำนม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ เพื่อช่วยยับยั้งอาการเจ็บป่วยรุนแรงจากสายพันธุ์โอมิครอน ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต้องรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือเข้าการรักษาตัวในรพ. โดย สธ. กำหนดแผนการบริหารวัคซีนโควิด 19 เดือน ก.พ. 65 ซึ่ง ศบค. เห็นชอบแผนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชาชนในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จนท.ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง สำหรับกลุ่มพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา และกลุ่มพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือมีการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ พอใจประเทศไทยรับมือการแพร่ระบาดไวรัส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โควิด 19 ได้ดีขึ้น โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กประจำเดือน ม.ค. 65 จัดอันดับ The COVID Resilience Ranking ให้ประเทศไทย รั้งมือกับสถานการณ์โควิด 19 ได้ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 26 จาก 53 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ จากที่เคยอยู่อันดับ 51 เมื่อเดือน ต.ค.64</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนเปิดเรียนออนไลน์แล้วกว่า 15,000 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 53 ของโรงเรียนทั่วประเทศ และวันที่ 1 ก.พ. จะมีโรงเรียนเปิดออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก โดยขออย่าให้โรงเรียนที่ เปิดออนไลน์ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 รวมถึงเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลว่า บุตรหลานจะติดโควิด 19 หากมาเรียนที่โรงเรียนนั้น สามารถให้เรียนอยู่บ้านผ่านระบบออนไลน์หรือการเรียนรูปแบบอื่นๆ ได้ ไม่มีการบังคับ ส่วนการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 5-11 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหนังสือประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แจ้งสำนักเรียนทั่วประเทศ ให้ผู้เข้าสอบ บาลี-บาลีศึกษา ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบทุกรูป/คน พร้อมแสดงผลฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>รมช.สธ.ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, thaigov</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ พบมีความเป็นเลิศด้านการคัดกรอง ภาวะดาวน์ซินโดรม ช่วยลดการเกิดเด็กดาวน์รายใหม่ได้ผล และมีการพัฒนาการตรวจคัดกรองด้วยวิธี NIPT ได้ผลดี ราคาลดลง จากภาคเอกชนกว่าครึ่ง ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test พบเป็นสายพันธุ์ที่วัคซีนยังไม่ครอบคลุม เตรียมผลักดันให้เกิด BIG DATA เพื่อนำไปวิจัยและผลิตเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับสายพันธุ์ที่มีในไทย</p>	-
<p>คราบน้ำมันกระจายรอบเกาะเสม็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.รมช. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คราบน้ำมัน หาดแม่รำพึง จ.ระยอง มีความเป็นห่วงสุขภาพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยว ย้ำให้ระมัดระวังสุขภาพ ไม่ควรสูดดมกลิ่นน้ำมันเป็นเวลานาน โดย สธ. จัดหน่วยพยาบาลประจำจุด หากมีการเจ็บป่วยหรือเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่ต้องสวมชุด PPE สวมแมสก์ และอยู่กลางแจ้ง ตลอดเวลาซึ่งอาจเกิดอาการฮีทสโตรกได้ ขณะที่กรมสุขภาพจิตจะส่งแพทย์ลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบสภาพจิตใจ และความเครียดของประชาชนในพื้นที่ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ</p> <p>- นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ประกาศปิดชายหาดแม่รำพึง ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้า ออก เพื่อป้องกันอันตราย ขอความร่วมมือร้านค้าทุกแห่งริมหาดแม่รำพึงปิดร้านทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>- นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ ดูแลรักษาผู้ที่มีอาการแพ้ สารเคมี และกลิ่นของน้ำมัน เตือนประชาชนไม่ควรอยู่ในพื้นที่คราบน้ำมันเกยหาด เพราะอาจจะเกิดอาการแพ้ได้ ควรอยู่ห่าง จากจุดที่มีกลิ่นน้ำมัน หากเกิดอาการแพ้ก็รีบพบแพทย์ทันที</p>	-
<p>เลือกอาหารไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. แนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สังคีตดีสิทธิ์ และบรรพบุรุษ ทั้งอาหารคาว หวาน หรือขนม ผักและผลไม้เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่น สี หรือรสชาติผิดปกติ และเลือกซื้อจากสถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือนผู้ประกอบการ อย่าเอาเปรียบ ผู้บริโภค นำผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีคุณภาพมาจำหน่าย หาก อย. ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	-
<p>ตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลไม้มงคล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, thailandplus, newtv)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สุ่มตรวจตัวอย่างผลไม้ 5 ชนิด จากแหล่งจำหน่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 298 ตัวอย่าง พบมีสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 132 ชนิด ในส้ม องุ่น แอปเปิ้ล สาลี่ และกล้วย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ก่อนรับประทานผลไม้ทุกครั้งควรล้างทำความสะอาด ผลไม้ที่มี เปลือก เช่น ส้ม สาลี่ ให้แช่น้ำก่อนแล้ว ล้างด้วยน้ำไหลและใช้มือถูเปลือกไปพร้อมกัน และควรปอกเปลือกก่อนรับประทานจะ ช่วยลดปริมาณสารตกค้างได้เป็นอย่างดี</p>	-
<p>ลงพื้นที่ตรวจสอบไส้กรอกไม่มียี่ห่อ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นางนฤมล ชันดีกุล เกษัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่ และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังไส้กรอกที่ไม่มีเยื่อหุ้ม มีออย. ไม่มีฉลากระบุที่มา ที่ตลาดเมืองใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ โดยเก็บตัวอย่างและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้จำหน่ายในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการนำมาจำหน่าย ผลการตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายไส้กรอกดังกล่าว</p>	
<p>ข่าวปลอม : ตีมน้ำเปล่า1-2 แก้ว ลดเสียงหัวใจล้มเหลว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ทางสถาบันโรคทรวงอก แจง กรณีมีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อออนไลน์ ประเด็นตีมน้ำเปล่า 1-2 แก้ว เป็นตัวช่วยลดการเกิดอาการหัวใจล้มเหลว ไม่เป็นความจริง ซึ่งในบางบุคคลอาจต้องจำกัดปริมาณน้ำที่ดื่มต่อวัน ในช่วงที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน</p>	-